



ประกาศโรงพยาบาลวังเจ้า
เรื่อง นโยบายด้านการจัดการคุณภาพ โรงพยาบาลวังเจ้า จังหวัดตาก

โรงพยาบาลวังเจ้ามีเป้าหมายในการจัดระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อส่งมอบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจแก่ประชาชนและสังคม โดยการจัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาล นั้นมุ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ทั้งแก่ผู้ป่วย ผู้รับบริการและบุคลากรสาธารณสุขให้มีสุขภาพดี เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความปลอดภัย โดยมาตรฐานบริการสุขภาพ ได้กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ๙ ด้าน ทั้งด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริการสุขภาพ อาคารและสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ พัฒนาด้านสุขศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพ และด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการสุขภาพที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานและแนวทางที่กำหนด โรงพยาบาลจึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

นโยบายข้อที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการ เน้นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน ภายใต้การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีนโยบายการจัดการคุณภาพ มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายข้อที่ ๒ พัฒนาระบบการบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม

นโยบายข้อที่ ๓ พัฒนาด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีการจัดการโครงสร้างทางกายภาพ ของอาคาร สิ่งก่อสร้างในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความปลอดภัย ให้แก่บุคลากร ผู้ป่วยและผู้รับบริการ

นโยบายข้อที่ ๔ พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาล ทั้งการป้องกัน ปรับปรุงแก้ไข เพื่อความปลอดภัย และการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

นโยบายข้อที่ ๕ พัฒนาด้านความปลอดภัย เฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ในโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้เกิดผู้ป่วย ผู้รับบริการและบุคลากร ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย จากการทำงานหรือการรับบริการ

นโยบายข้อที่ ๖ พัฒนาด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรฐาน วิศวกรรมทางการแพทย์ให้เพียงพอ พร้อมใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล

นโยบายข้อที่ ๗ พัฒนาด้านระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการรับบริการของประชาชน

/นโยบายข้อที่ ๘...

นโยบายข้อที่ ๘ พัฒนาด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วยและภาคีเครือข่าย ชุมชนในการดำเนินงานสุขศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

นโยบายข้อที่ ๙ พัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองและจัดการ ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย เชื่อมั่นในการเข้าใช้บริการสุขภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพิจารณ์ สารเสวก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเจ้า